

Số: /TB-UBDT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc thực hiện từ năm 2025

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để thực hiện từ năm 2025, Thông báo số 854/TB-UBDT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2025, Ủy ban Dân tộc thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn như sau:

Thời hạn nhận hồ sơ: **chậm nhất 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024**. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện - Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Các thông tin khác thực hiện theo Thông báo số 854/TB-UBDT ngày 24 tháng 5 năm 2024. Mọi chi tiết liên hệ với bà Lê Thị Hương - Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, số điện thoại 024.37332197 (di động 0914256680), hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học của Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc: www.ubdt.gov.vn.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Nông Thị Hà (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị thuộc UBĐT (để th/h);
- Cổng TTĐT UBĐT;
- Lưu :VT, TH (05 bản)

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP**

Cầm Văn Thanh

**DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐỀ TUYỂN CHỌN
THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025 (04 nhiệm vụ)**

(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-UBDT, ngày / /2024 của Ủy ban Dân tộc)

TT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu kết quả dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện	Phương thức thực hiện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp và mô hình phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Phân tích, đánh giá thực trạng phát huy vai trò của người có uy tín vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ; - Đề xuất các giải pháp và mô hình nhằm phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ. 	<p><i>1. Yêu cầu về nội dung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn về người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; - Đánh giá thực trạng phát huy vai trò của người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ. - Thực hiện mô hình thí điểm phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở ứng dụng chuyển đổi số ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình đối với các vùng dân tộc thiểu số khác. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ; <p><i>2. Yêu cầu về áp dụng kết quả</i></p> <p>Cung cấp cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan, các địa phương (được lựa chọn nghiên cứu/ thực hiện thí điểm mô hình) tài liệu, luận cứ, giải pháp nhằm phát huy vai trò người có uy tín trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Tây Nguyên và Nam</p>	(24 tháng) 2025 - 2026	Tuyển chọn

TT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu kết quả dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện	Phương thức thực hiện
			<p>Bộ, mô hình thí điểm phát huy vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số.</p> <p><i>3. Yêu cầu phổ biến kết quả</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển giao các kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp, chính sách, mô hình thí điểm cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương liên quan; công bố các kết quả nghiên cứu tại các cuộc họp, hội thảo có liên quan; - Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín. 		
2	<p>Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay trong bối cảnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; - Đề xuất một số giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển 	<p><i>1. Yêu cầu về nội dung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu tổng quan về hợp tác xã nông nghiệp và những nhân tố tác động đến phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; - Đánh giá thực trạng, một số mô hình và khả năng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; - Đề xuất một số giải pháp, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi phía Bắc theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. <p><i>2. Yêu cầu về áp dụng kết quả</i></p> <p>Cung cấp cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan, các địa phương (được lựa chọn nghiên cứu) tài liệu, luận cứ, giải pháp khoa học, kiến nghị chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển bền</p>	(24 tháng) 2025 - 2026	Tuyển chọn

TT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu kết quả dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện	Phương thức thực hiện
		đổi số.	<p>vững các hợp tác xã nông nghiệp ở vùng trung du và miền núi phía Bắc theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.</p> <p><i>3. Yêu cầu phổ biến kết quả</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển giao kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp, chính sách cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương có liên quan; công bố các kết quả nghiên cứu tại các cuộc họp, hội thảo có liên quan; - Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín. 		
3	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ số gắn với điểm đến du lịch cộng đồng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ ứng dụng công nghệ số; thực trạng điểm đến du lịch ứng dụng công nghệ số gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. - Thực hiện mô hình thí 	<p><i>1. Yêu cầu về nội dung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ số gắn với điểm đến du lịch cộng đồng. - Đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc; thực trạng điểm đến du lịch trong điều kiện ứng dụng công nghệ số gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; - Thực hiện mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ số để bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc gắn với điểm đến du lịch cộng đồng; - Đề xuất hệ thống giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa 	(24 tháng) 2025 - 2026	Tuyển chọn

TT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu kết quả dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện	Phương thức thực hiện
		<p>điểm ứng dụng công nghệ số để bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc gắn với điểm đến du lịch cộng đồng</p> <p>- Đề xuất hệ thống giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ số gắn với điểm đến du lịch cộng đồng.</p>	<p>truyền thống của một số dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ số gắn với điểm đến du lịch cộng đồng.</p> <p><i>2. Yêu cầu về áp dụng kết quả</i></p> <p>Cung cấp cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan, các địa phương (được lựa chọn nghiên cứu/thực hiện thí điểm mô hình) tài liệu, luận cứ, giải pháp khoa học, kiến nghị chính sách, mô hình ứng dụng công nghệ số gắn với điểm đến du lịch cộng đồng để bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.</p> <p><i>3. Yêu cầu phổ biến kết quả</i></p> <p>- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp, chính sách, mô hình thí điểm cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương liên quan; công bố các kết quả nghiên cứu tại các cuộc họp, hội thảo có liên quan;</p> <p>- Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.</p>		
4	Nghiên cứu giải pháp phát triển mô hình du lịch về đêm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.	<p>- Đánh giá thực trạng mô hình du lịch về đêm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tại một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc;</p> <p>- Đề xuất và thực hiện thí</p>	<p><i>1. Yêu cầu về nội dung</i></p> <p>- Nghiên cứu tổng quan về lý luận và thực tiễn liên quan đến mô hình du lịch về đêm, các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện phát triển mô hình du lịch về đêm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc;</p> <p>- Đánh giá thực trạng và sự sẵn sàng tham gia của các bên liên quan trong phát triển mô hình du lịch về đêm tại một số tỉnh</p>	(24 tháng 2025 - 2026)	Tuyển chọn

TT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu kết quả dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện	Phương thức thực hiện
		<p>điểm mô hình phát triển du lịch về đêm tại một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc.</p> <p>- Đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển mô hình du lịch về đêm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.</p>	<p>vùng đồng bào DTTS&MN phía Bắc.</p> <p>- Đề xuất và thực hiện thí điểm mô hình phát triển du lịch về đêm tại một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc;</p> <p>- Đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển mô hình du lịch về đêm tại một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc.</p> <p><i>2. Yêu cầu về áp dụng kết quả</i></p> <p>Cung cấp cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan, các địa phương (được lựa chọn nghiên cứu) tài liệu, luận cứ, giải pháp khoa học, mô hình, kiến nghị chính sách phát triển mô hình du lịch về đêm tại một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc.</p> <p><i>3. Yêu cầu phổ biến kết quả</i></p> <p>- Chuyển giao kết quả nghiên cứu, kiến nghị mô hình, giải pháp, chính sách cho Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương có liên quan; công bố các kết quả nghiên cứu tại các cuộc họp, hội thảo có liên quan;</p> <p>- Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.</p>		